

Khắc phục khó khăn trong điều hành ngân sách những tháng cuối năm

(Tiếp theo trang 1)



Cán bộ Chi cục Thuế khu vực thành phố Thái Bình - Vũ Thu kiểm tra việc sử dụng hóa đơn của hộ kinh doanh Ngô Xuân Thái (phường Đê Thám, thành phố Thái Bình).

Sở dĩ kết quả thu ngân sách trên địa bàn tỉnh từ đầu năm đến nay còn thấp là do tác động của dịch Covid-19 đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, từ đó làm giảm thu nhập của người nộp thuế. Bên cạnh đó, việc thực hiện gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuế đất theo Nghị định số 41 của Chính phủ cho người nộp thuế bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 trong thời gian 5 tháng nên số thuế phát sinh trong các tháng từ tháng 3 đến tháng 6 sẽ được nộp vào tháng 10/2020. Là một trong những đơn vị luôn có số nợ ngân sách lớn cho tỉnh, nhưng do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nên kinh tế thế giới bị khủng hoảng trầm trọng, nhu cầu tiêu dùng của doanh nghiệp và nhân dân giảm mạnh, trong khi đó giá xăng dầu cũng giảm mạnh đột ngột nên Công ty TNHH Vận tải thủy bộ Hải Hà chưa đạt được kết quả kinh

doanh như mục tiêu đã đề ra. Đến hết tháng 6/2020, sản lượng các mặt hàng xăng dầu Công ty đã xuất ra thị trường giảm khoảng 12% so với cùng kỳ năm 2019. Bà Trần Tuyết Mai, Tổng giám đốc Công ty cho biết: Mặc dù còn gặp rất nhiều khó khăn nhưng Công ty cam kết từ nay đến cuối năm sẽ nộp đủ số thuế đã kê khai năm 2020 là hơn 2.000 tỷ đồng. Ông Phan Hồng Việt, Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh cho biết: Khó khăn lớn nhất đối với công tác thu ngân sách trong những tháng cuối năm đó là nền kinh tế vừa có dấu hiệu phục hồi thì dịch Covid-19 lại tiếp tục bùng phát với nhiều diễn biến phức tạp hơn. Chính vì thế, để hoàn thành được dự toán do Bộ Tài chính giao, từ nay đến cuối năm, ngành Thuế sẽ chủ động triển khai kịp thời, có hiệu quả các nhóm giải pháp quản lý thu, chống thất thu, chuyển giá, trốn

thuế, xử lý thu hồi nợ thuế không để xảy ra tình trạng doanh nghiệp lợi dụng chính sách hỗ trợ về thuế của Nhà nước để trốn thuế, chây ì, nợ đọng tiền thuế; rà soát các nguồn thu còn dư địa, còn tiềm năng để khai thác tăng thu, bù đắp một phần số hụt thu NSNN do dịch Covid-19 gây ra; đồng thời, tăng cường kiểm soát các dự án hết thời gian ưu đãi thuế, các dự án mới phát sinh, các khoản truy thu theo kiến nghị của cơ quan kiểm toán, thanh tra... từ đó tạo nguồn thu ngân sách ổn định, vững chắc. Ngoài ra, ngành Thuế cũng chủ động phối hợp với các sở, ngành tham mưu cho tỉnh hỗ trợ, thi đua xây dựng phương án cần đổi ngân sách đối với cả ba cấp ngân sách; đồng thời, thực hiện điều hành tài chính ngân sách

7 THÁNG ĐẦU NĂM 2020:

- Tổng thu NSNN ước đạt trên 11.853 tỷ đồng, tăng 9%; trong đó, thu nội địa ước đạt hơn 3.550 tỷ đồng, đạt 51% dự toán, bằng 94,4%; thu thuế xuất nhập khẩu ước đạt gần 617 tỷ đồng, giảm 8,1%; trợ cấp ngân sách trung ương ước đạt 7.732 tỷ đồng, tăng 17,5%;
- Tổng chi ngân sách địa phương ước đạt trên 7.598 tỷ đồng, tăng 6%; trong đó chi phát triển kinh tế ước đạt 7.582 tỷ đồng, tăng 14%; chi tiêu dùng thường xuyên ước đạt 4.007 tỷ đồng, tăng 8%.

(Các số liệu so sánh với cùng kỳ năm 2019)

đang, chính quyền các cấp và các sở, ngành trong tỉnh tích cực chỉ đạo công tác chi ngân sách theo hướng tiết kiệm, cắt giảm các khoản chi không cần thiết nhằm bảo đảm các nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, y tế, thanh toán các khoản nợ đến hạn, phòng, chống dịch Covid-19, bệnh dịch tả lợn châu Phi và các khoản chi cho công tác an sinh xã hội. Bà Thái Thị Thu Hương, Phó Giám đốc phụ trách Sở Tài chính cho biết: Theo nguyên tắc điều hành ngân sách thì tăng thu tiền sử dụng đất sẽ bố trí cho tăng chi đầu tư xây dựng cơ bản tương ứng và với nguyên tắc điều hành ngân sách như vậy năm 2020 rất có thể sẽ xảy ra tình trạng hụt thu ở cả ba cấp ngân sách. Chính vì thế, để bảo đảm cân đối ngân sách địa phương, ngành Tài chính đã chủ động xây dựng phương án cần đổi ngân sách đối với cả ba cấp ngân sách; đồng thời, thực hiện điều hành tài chính ngân sách

linh hoạt, đẩy mạnh kiểm soát chi theo hướng triệt để tiết kiệm để cắt giảm các nhiệm vụ chi thường xuyên chưa thực sự cần thiết chuyển sang năm 2021, chủ động sắp xếp chi thường xuyên, ưu tiên các nhiệm vụ quan trọng, chi thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản và chi thực hiện các chính sách an sinh xã hội. Bên cạnh đó, các cấp ngân sách cũng chủ động tăng nguồn kinh phí từ ngân sách cấp mình và dự phòng ngân sách địa phương để tập trung cho các nhiệm vụ chi phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh (đặc biệt là dịch Covid-19) và xử lý các nhu cầu cấp thiết về an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh tại địa phương; sắp xếp, bổ sung, điều chỉnh các nhiệm vụ chi phù hợp với khả năng thu ngân sách đồng thời theo dõi chặt chẽ tình hình biến động tồn quỹ ngân sách để quản lý, điều hành ngân sách bảo đảm khả năng thanh toán, chi trả của ngân sách địa phương.



Hoạt động sản xuất tại Công ty TNHH Giày Victory Việt Nam (cum công nghiệp thị trấn Vũ Thư, huyện Vũ Thư).

HỘI NÔNG DÂN HUYỆN TIỀN HẢI ĐẨY MẠNH PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC

Những năm qua, phong trào thi đua yêu nước của Hội Nông dân huyện Tiên Hải phát triển mạnh mẽ, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên và nông dân tham gia, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững" ngày càng phát triển về quy mô và hiệu quả. Trên địa bàn huyện Tiên Hải đã xuất hiện nhiều chủ trương trại, cá nhân sản xuất, kinh doanh giỏi là hội viên nông dân với thu nhập hàng trăm triệu mỗi năm. Đến thăm gia đình anh Lê Ngọc Giang, xã Vũ Lăng là hội viên nông dân năng động, dám nghĩ dám làm, biết vượt qua khó khăn xây dựng gia trại chăn nuôi phát triển kinh tế gia đình ổn định. Anh Giang cho biết: Trước đây, gia đình tôi có nhiều khó khăn, được sự quan tâm của chính quyền, Hội Nông

dân, những năm đầu xây dựng gia trại đã tạo điều kiện hỗ trợ các nguồn vốn vay ưu đãi, tập huấn khoa học kỹ thuật... Từ đó, gia đình đã mạnh dạn đầu tư vào chăn nuôi theo mô hình VAC như: đào 2 sào ao nuôi cá và làm chuồng nuôi 300 con gà thịt, 400 con vịt đẻ, 10.000 con ếch thương phẩm. Khi xây dựng chuồng nuôi gia cầm, tôi đã tuân thủ quy hoạch cách xa khu dân cư để bảo đảm vệ sinh môi trường. Thường xuyên quan tâm đến công tác vệ sinh chuồng trại, thu gom xử lý chất thải, rắc vôi bột xung quanh khu vực chuồng trại theo định kỳ. Từ phát triển mô hình kinh tế tổng hợp VAC hàng năm gia trại của gia đình anh Lê Ngọc Giang cho thu nhập gần 300 triệu đồng/năm. Không chỉ từng cá nhân hội viên nông dân bằng nỗ lực bản thân phát triển kinh tế gia đình mang lại hiệu quả cao mà các hội viên còn liên kết với nhau

cùng phát triển cây, con vật nuôi theo vùng. Từ vùng đất cây lúa kém hiệu quả, hơn 20 hội viên Hội Nông dân xã Đông Trà đã chuyển đổi gần 7ha sang trồng chuối tây lai Thái Lan hiệu quả kinh tế cao gấp 4 - 5 lần so với cấy lúa. Ông Nguyễn Văn Mạnh, xã Đông Trà chia sẻ: Nhiều lần trần trở khi diện tích cấy lúa vùng xen kẹt của gia đình kém hiệu quả bởi nạn chuột và sâu bệnh. Để mang lại hiệu quả trên diện tích canh tác, năm 2014, xã có chủ trương chuyển đổi đất kém hiệu quả sang nuôi trồng cây con khác, gia đình tôi đã giành 1 phần diện tích đào ao thả cá, còn lại trồng chuối tây lai Thái Lan. Nhận thấy giống chuối này rất dễ trồng, ít sâu bệnh, buồng to, quả đẹp mà lại bán được giá, cùng với sự giúp đỡ, tạo điều kiện của chính quyền xã, đến nay gia đình tôi đã mở rộng trồng trên 600 gốc chuối. Mỗi lần thu hoạch từ 150 - 180 buồng, mỗi buồng 180.000 - 200.000 đồng.



Mô hình trồng ớt mang lại thu nhập ổn định cho hội viên nông dân xã Vũ Lăng (Tiền Hải).

Ông Hoàng Quốc Việt, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Tiên Hải cho biết: Để giúp hội viên, nông dân sản xuất hiệu quả, Hội Nông dân huyện đã đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, vận động, trao đổi kiến thức, kinh nghiệm sản xuất, đồng thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, hiểu rõ những nguyên nhân dẫn đến tình trạng nghèo, khó khăn của người nông dân. Hội còn liên kết với các đơn vị, doanh nghiệp hỗ trợ nông dân về kiến thức, kỹ thuật, giống và vật tư nông nghiệp, tổ chức cho hội viên tham quan các mô hình điểm để giúp nông dân phát triển sản xuất đạt hiệu quả cao. Tổ chức các lớp dạy nghề, triển khai thực hiện có hiệu quả các mô hình để hội viên, nông dân học tập và nhân rộng... Hướng dẫn thành lập 9 mô hình tổ hợp tác, 1 HTX sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông nghiệp theo chuỗi liên kết. Ngoài ra, Hội Nông dân cũng đã tin cậy với các ngân hàng gần 400 tỷ đồng để hội viên có điều kiện phát triển sản xuất. Từ sự hỗ trợ, giúp đỡ của các cấp hội, nhiều hội viên nông dân có cơ hội được tiếp cận với các nguồn vốn vay, được tiếp thu kiến thức, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Nhờ đó, ngày càng xuất hiện nhiều gia đình hội viên sản xuất, kinh doanh giỏi và trở thành những điển hình phát triển kinh tế tại địa phương. Cùng với nhiệm vụ phát triển kinh tế, hội viên nông dân các chi hội cơ sở còn tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới. Hội viên Hội Nông dân huyện Tiên Hải đã phát huy vai trò trách nhiệm của mình, tích cực tham gia hiến đất, tự nguyện đóng góp ngày công, tiền của làm đường giao thông nông thôn, dọn đống đổ thừa... Đã đóng góp trên 156.999 ngày công lao động, hiến 2.077.393m² đất nông nghiệp, thổ cư; xây dựng 906 công trình, ủng hộ kinh phí xây dựng hạ tầng nông thôn đạt trên 300 tỷ đồng, góp phần hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cấp xã và cấp huyện.

Đã đóng góp trên 156.999 ngày công lao động, hiến 2.077.393m² đất nông nghiệp, thổ cư; xây dựng 906 công trình, ủng hộ kinh phí xây dựng hạ tầng nông thôn đạt trên 300 tỷ đồng, góp phần hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cấp xã và cấp huyện.

Thu nhập gần 1,2 tỷ đồng/năm từ mô hình VAC

Với tính siêng năng, cần cù và mong muốn đưa gia đình thoát nghèo, làm giàu chính đáng, anh Nguyễn Văn Tuệ, thôn Đông Khê, xã Đông Cường (Đông Hưng) đã lựa chọn phát triển kinh tế theo mô hình VAC, mỗi năm thu nhập gần 1,2 tỷ đồng. Dẫn chúng tôi đi thăm mô hình VAC rộng trên 4.000m² của gia đình - thành quả sau hơn 8 năm vất vả và xây dựng, anh Tuệ cho biết: Trước đây, vợ chồng bám ruộng, bám đồng chăm chỉ "cày sâu, cày cấy" trên 8 sào ruộng khoán mà cuộc sống vẫn bấp bênh. Khi tình có chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, vợ chồng tôi mạnh dạn vay mượn đầu tư chuyển đổi 8 sào ruộng của gia đình và thuê thêm đất của xã đào ao thả cá và trồng chuối, xây chuồng phát triển chăn nuôi lợn, gà và trồng chuối. Ban đầu, do thiếu kinh nghiệm nên lợn, gà hay mắc bệnh, thu không đủ chi, song vợ chồng vẫn động viên nhau bại không nản mà tiếp tục nghiên cứu, chuyển đổi nuôi trồng cây con khác phù hợp hơn. Sau một thời gian đi tìm hiểu, học tập các mô hình của bạn bè, anh Tuệ thấy cá rô đồng dễ nuôi, chịu được môi trường nước khác nghiệt, hiệu quả kinh tế cao nên đã quyết định đưa cá rô đồng vào nuôi công nghiệp trong 2 ao của gia đình thay cá truyền thống trước đây. Để cá rô đồng không bị mắc bệnh, lớn nhanh, sẽ cho ra nhiều cây con nhưng anh tìm mua con giống tốt ở cơ sở tin cậy về thả, đồng thời thay nước ao liên tục giữ cho nguồn nước luôn sạch. Một năm, anh thu được khoảng 10 tấn cá rô đồng thịt. Nếu vài vụ cá đầu anh phải loay hoay tìm đầu ra thì đến nay thay vì tìm đầu ra thì anh thương lái tìm đến tận nhà mua,



Anh Nguyễn Văn Tuệ, xã Đông Cường cho cá rô ăn.

anh không còn phải lo đầu ra cho con cá nữa. Không chỉ chịu khó tìm các con vật nuôi có giá trị, phù hợp mang lại hiệu quả kinh tế cao, anh Tuệ còn nghiên cứu du nhập giống chuối tây Thái Lan với diện tích lớn. Hiện trong vườn của anh có 100 khóm chuối. Để chuối cho buồng to, anh Tuệ trồng một khóm 4 cây, mật độ thưa, thường xuyên vệ sinh dưới gốc, tận dụng phân gà bón cho chuối. Trong thời gian thu hoạch chuối, chuối mẹ sẽ cho ra nhiều cây con nhưng anh tìm mua con giống tốt ở cơ sở tin cậy về thả, đồng thời thay nước ao liên tục giữ cho nguồn nước luôn sạch. Một năm, anh thu được khoảng 10 tấn cá rô đồng thịt. Nếu vài vụ cá đầu anh phải loay hoay tìm đầu ra thì đến nay thay vì tìm đầu ra thì anh thương lái tìm đến tận nhà mua,

là sản phẩm được khách hàng ưa chuộng nên anh thường bán tại vườn. Ngoài cá và chuối thì lợn, gà cũng là loại con phát huy giá trị kinh tế được anh Tuệ lựa chọn để nuôi. Anh Tuệ thường nuôi thả trên 2.000 con gà thịt, gà con và trên 100 con lợn. Khi lợn bị bệnh dịch tả lợn châu Phi, anh vệ sinh chuồng chuyển sang nuôi gà. Anh không nuôi nhốt hẳn trong chuồng mà ban ngày tận dụng vườn chuối thả gà ra cho gà vận động, thịt sẽ rắn chắc, chất lượng hơn. Mỗi tháng anh xuất 1 lứa gà khoảng 1 tấn với giá 65.000 đồng/kg. Đến nay, anh Tuệ đã đầu tư vào mô hình VAC của gia đình khoảng 1 tỷ đồng, khoản tiền đầu tư này anh đã trả gần hết. Anh Tuệ cho biết: Chuối tây Thái Lan cho năng suất cao gấp 2 - 3 lần so với chuối truyền thống. Công chăm sóc ít, không phải mất chi phí mua thuốc bảo vệ thực vật lại thu hoạch được cả quả, hoa và lá chuối. Đây cũng

MẠNH THẮNG

THU HIỀN